

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีความร่วมมือจากหลายฝ่ายเป็นอย่างดี ลำดับแรกผู้วิจัยขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราภรณ์ มาตังคะ สำหรับการจุดประกาย และส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับความรู้เรื่องกฏีจิ้น ในหลากหลายมิติหลายแง่มุมของบ้านกฏีจิ้น รวมทั้งเป็นกำลังใจให้ผู้วิจัยตลอดเวลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเจือ เขียดทอง ผู้เปิดโอกาสให้กับผู้วิจัยได้เรียนรู้สิ่งที่ดียิ่งเกี่ยวกับงานวิจัยทางการออกแบบและประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี รองศาสตราจารย์ เรไร ไพรวรรณ ผู้ให้ความรู้ในเรื่องความหมาย และบริบทที่เกี่ยวข้องกับชุมชน อาจารย์บังกชรัตน์ ล้ำเลิศ ที่ให้มุมมองและแง่คิดในด้านวิชาการ รวมทั้งขอขอบคุณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ผู้วิจัยขอขอบคุณ พี่ตอง นางนาวิณี พงศ์ไทย (ทรรทรานนท์) เจ้าของพิพิธภัณฑสถานบ้านกฏีจิ้น พี่ปิ่น นางปิ่นทอง วงษ์สกุล ประธานชุมชนกฏีจิ้น ที่สำคัญยิ่งงานวิจัยนี้จะสำเร็จลุล่วงมิได้เลยหากท่านทั้งสองนี้ไม่ได้เป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญ นายบุญนิธย์ สิมะเสถียร ในเรื่องประวัติศาสตร์ที่เป็นภาพกว้าง เชื่อมโยงพื้นที่ ลุงเล็ก นายปฏิภาณ สุวรรณศิริ ผู้เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้เข้าใจปรัชญา ประวัติศาสตร์ระฆังชุดการียองบนยอดโดมวัดช่างตาครุส ป้าแดง จารุภา จันทนภาพ รวมทั้งชาวชุมชนกฏีจิ้นทุกท่านที่ให้ข้อมูลที่เป็ประโยชน์ต่องานวิจัยเป็นอย่างยิ่ง ในส่วนของผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านวิชาการทางด้านการออกแบบ ขอขอบคุณ อาจารย์ไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปินศิลปาธร ผู้เป็นนักออกแบบต้นแบบของผู้วิจัยที่กรุณาให้คำแนะนำในด้านการออกแบบเรขศิลป์ที่ทรงคุณค่าในหลากหลายมิติ อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิ์วัฒน์ สำหรับข้อคิดด้านวิชาการวิจัยที่เชื่อมโยงกับการออกแบบให้กับผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.เนื่ออ่อน ขรวัททองเขียว สำหรับคำแนะนำด้านวิชาการวิจัย ดร.พรศิริ กองนวล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ชี้ให้เห็นถึงคุณค่าการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์ นายวีรชัย คำธร สำหรับคำแนะนำด้านการเขียนข้อเสนอวิจัยและรายงานการวิจัย นายธวัชพล คงน้อย ในการแลกเปลี่ยนมุมมองในเรื่องการวิจัยในทุกแง่มุม นายมงคล พรสิริภักดิ์ สำหรับเอกสารอ้างอิงจากพงศาวดาร และนายบุญชัย เอื้ออรุณกิจ สำหรับคำแนะนำในการใช้สถิติในงานวิจัย

หากความสำเร็จของงานวิจัยนี้สามารถส่งผลให้เกิดคุณค่าประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ทางด้านการวิจัยและการออกแบบแก่บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ผู้วิจัยขออุทิศคุณความดีของงานวิจัยฉบับนี้ให้กับ อาจารย์ รวิกานต์ โอภาส บุคคลสำคัญผู้ให้แรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดงานวิจัยฉบับนี้